

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
**CHI CỤC TRỒNG TRỌT  
VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **496**/CCTTBVTV-BVTV

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **11** tháng 5 năm 2022

V/v đăng ký nhu cầu tư vấn  
công nghệ và thiết bị

Kính gửi: Doanh nghiệp, Hợp tác xã, nông hộ sản xuất nông nghiệp

Căn cứ Công văn số 95/TTTT-GDCN ngày 06 tháng 5 năm 2022 của Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ (CESTI, thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM) về đăng ký nhu cầu tư vấn công nghệ.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phối hợp với Phòng Khoa học và Công nghệ đăng ký nhu cầu tư vấn công nghệ và phổ biến thông tin “Chợ công nghệ và thiết bị chuyên ngành Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch năm 2022” đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại và nông hộ được biết và đăng ký tham gia tư vấn công nghệ.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phổ biến đến các Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Trang trại và nông hộ có sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố được biết đến sự kiện và đăng ký yêu cầu tư vấn công nghệ, thiết bị hoặc đăng ký tham vấn chuyên gia (*kèm theo mã QR code, Công văn số 95/TTTT-GDCN*).

Nhằm mục tiêu thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ, tạo điều kiện đưa công nghệ mới ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp, Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ có tổ chức “Chợ công nghệ và thiết bị chuyên ngành Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch năm 2022” (Techmart Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch) diễn ra từ ngày **19 - 20 tháng 5 năm 2022**.

Sự kiện tổ chức trưng bày hơn 50 gian hàng, giới thiệu hơn 100 công nghệ và thiết bị của các nhà cung ứng đến từ viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài nước; được bố trí khu vực tư vấn với 08 chuyên gia thường trực giải đáp miễn phí các vấn đề về ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, các quy trình và hệ thống canh tác trong nông nghiệp công nghệ cao, các công nghệ, thiết bị phục vụ nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch,... cho các cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu, đầu tư đổi mới công nghệ.

Hình thức đăng ký trực tuyến: **quyết mã QR code** và điền vào biểu mẫu đăng ký trực tuyến đến ngày **14 tháng 5 năm 2022**.

Địa điểm tổ chức sự kiện:

- Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ TP. HCM
- Địa chỉ: Số 79 Trương Định, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM



*Đăng ký yêu cầu công nghệ*



*Đăng ký tư vấn chuyên gia*

Thông tin liên hệ: Ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Phó Trưởng phòng Bảo vệ thực vật, điện thoại: 0961.662.114./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BLĐ Chi cục;
- Các Phòng, Trạm thuộc Chi cục;
- Lưu: VT, BVTV.NTN (01b)

**CHI CỤC TRƯỞNG**



**Lê Thị Nghiêm**